



# ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)


ที่ กท ๐๔๐๘/ ๕๕๓๕

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อรับทราบทัศนคติ รวมทั้งข้อเสนอแนะของสื่อมวลชนและคอลัมนิสต์ที่มีต่อการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเป็นข้อมูลในการดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในเรื่องนั้น ๆ เพิ่มขึ้น มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นางสิริกาญจน์ สุวานิชย์)

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์  
โฆษการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  
เรื่อง แนวโน้มสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย

๑. ประเด็นการวิเคราะห์

๑.๑ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า จากสถานการณ์โรคโควิด 19 ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยและเน้นย้ำให้ประชาชนไปรับวัคซีนโควิด 19 ซึ่ง สธ.ได้หารือและเห็นว่าคนไทยต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย ๔ เข็ม จึงจะปลอดภัย ยืนยันขณะนี้ไม่มีวัคซีนเพียงพอ จึงขอให้ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงไปรับวัคซีน

๑.๒ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า สถานการณ์โควิด 19 ทั่วโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่เริ่มชะลอตัวลง มีผู้ติดเชื้อประมาณ ๔-๕ แสนราย/วัน แต่อัตราป่วยหนักและเสียชีวิตลดลง ขณะที่ประเทศไทยสัปดาห์ที่ผ่านมา (ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๖ พ.ย.๖๕) แนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น มีผู้ป่วยรายใหม่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ๔,๙๑๔ ราย เฉลี่ย ๗๐๒ ราย/วัน โดยเฉพาะช่วง ๒ สัปดาห์ที่ผ่านมา พบการระบาดเพิ่มขึ้นในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดท่องเที่ยวภาคตะวันออกและภาคใต้ ซึ่งเป็นไปตามการคาดการณ์จะมีการระบาดเพิ่มขึ้นช่วงปลายปี เนื่องจากเป็นช่วงฤดูหนาว ประชาชนเริ่มผ่อนคลายมาตรการและมีกิจกรรมรวมตัวกันมากขึ้น

- จากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยโควิด 19 ที่เสียชีวิต พบเป็นการติดเชื้อครั้งแรกและส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัวเรื้อรัง ปัจจัยเสี่ยงสำคัญคือ ไม่ได้รับวัคซีน รับวัคซีนไม่ครบ หรือได้รับเข็มสุดท้ายนานเกินกว่า ๓ เดือน วัคซีนโควิด 19 เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดการเสียชีวิตได้ หลังจากฉีดวัคซีนในประยะหนึ่งแล้ว ภูมิคุ้มกันที่มีจะลดลง จึงต้องฉีดเข็มกระตุ้น ดังนั้น หากยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด 19 ขอให้รีบฉีดและหากฉีดกระตุ้นเข็มสุดท้ายนานเกิน ๔ เดือนแล้ว ขอให้มาฉีดเพิ่ม ซึ่งจากข้อมูลพบการรับวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ ๔ ช่วยลดการป่วยรุนแรงและเสียชีวิต อีกทั้งเป็นการเร่งเสริมภูมิคุ้มกันให้ทันช่วงปลายปีที่จะมีกิจกรรมเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่ง สธ.ได้ประสานให้เพิ่มสถานที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดท่องเที่ยว และกำชับโรงพยาบาลในสังกัดทุกจังหวัดให้เปิดจุดบริการฉีดวัคซีน รวมถึงจัดบริการเชิงรุกในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่เป็นกลุ่มเสี่ยงด้วย

๑.๓ นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ สธ. กล่าวว่า ขณะนี้มีการปรับปรุงแนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัยดูแลรักษาโรคโควิด 19 เป็นฉบับที่ ๒๖ ซึ่งผ่านการพิจารณาของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (EOC) กรณีโควิด 19 เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย.๖๕ แล้ว คาดจะประกาศใช้ในวันที่ ๓๐ พ.ย.นี้ โดยแนวทางฯ ที่ปรับเปลี่ยนคือ (๑) กลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อที่มีอาการไม่รุนแรง ไม่มีปอดอักเสบ ไม่มีปัจจัยเสี่ยงเป็นโรครุนแรง ปรับเปลี่ยนเพียงให้การดูแลรักษาแบบผู้ป่วยนอก ปฏิบัติตามมาตรการ DMHT อย่างน้อย ๕ วัน ให้การดูแลรักษาตามอาการตามดุลพินิจแพทย์ หากต้องให้ยาต้านไวรัส ก็อาจให้ยาโมลนูพิราเวียร์ หรือยาฟาวิพิราเวียร์ในเด็กอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี (๒) ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง แต่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง หรือไม่มีปัจจัยเสี่ยง แต่มีปอดอักเสบเล็กน้อยถึงปานกลางที่ยังไม่ต้องให้ออกซิเจน ปรับเกณฑ์ของปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง เพื่อให้เข้าถึงยาต้านไวรัสสะดวกขึ้นใน ๓ กลุ่ม คือ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังรวมโรคปอดเรื้อรังอื่น ๆ ในระยะ ๒ ขึ้นไป โรคหัวใจและหลอดเลือดระยะ ๒ ขึ้นไป และโรคเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ ปรับเป็นไม่มีระยะของโรคและเป็นโรคเบาหวานธรรมดา แพทย์สามารถให้ยาตามดุลพินิจได้ ซึ่งการให้ยาต้านไวรัสในกลุ่มนี้ได้เพิ่มภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB) เข้ามาด้วย ซึ่งอาจให้ LAAB ตัวเดียว หรือให้ร่วมกับยาต้านไวรัสตัวอื่นก็ได้ตามอาการ หรือตามดุลพินิจของแพทย์ นอกจากนี้ยังปรับคำแนะนำการให้ยา โดยแพ็กซีโลวิด ควรเริ่มภายใน ๕ วัน ตั้งแต่เริ่มมีอาการ ให้ยา ๕ วัน ๑๐ โดส เรมเดซิเวียร์ ควรเริ่มใน ๕ วัน ตั้งแต่มีอาการ ให้ ๓ วัน ๓ โดส LAAB ควรเริ่มใน ๗ วัน ตั้งแต่มีอาการ ให้ ๑ โดส และโมลนูพิราเวียร์ ควรเริ่มใน ๕ วัน ตั้งแต่มีอาการ จำนวน ๕ วัน ๑๐ โดส

๑.๔ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า สถานการณ์โควิด 19 ในขณะนี้จากลัทธิระบาดหนักอีกครั้งและที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคือ ผู้ป่วยโควิด 19 ในระยะหลังมีอาการหนักมากขึ้น อีกทั้งเชื้อโควิด 19 มีการพัฒนาจนสามารถหลบหลีกภูมิคุ้มกันได้

## ๒. ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรดำเนินการ

๒.๑ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า แม้จะฉีดวัคซีนโควิด 19 แล้ว แต่ยังคงให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันส่วนบุคคล โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยในสถานที่สาธารณะ ส่วนกลุ่ม ๖๐๘ ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือฉีดไปแล้วเกิน ๖ เดือน ควรเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น หรือร่วมกิจกรรมที่คนจำนวนมาก โดยไม่สวมหน้ากากอนามัย สำหรับคนในครอบครัวที่ไปสถานที่เสี่ยง หรือมีกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมากในช่วง ๕ วัน ควรงดใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้

๒.๒ นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สธ. กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยพบการติดเชื้อแบบ 'Small Wave' สายพันธุ์ BA.๒.๗๕ มากที่สุดถึงร้อยละ ๕๘ ลักษณะการติดเชื้อเปลี่ยนแปลงไปคือ มีการติดเชื้อเร็วขึ้น คนป่วยสามารถป่วยซ้ำได้อีก จึงแนะนำให้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น โดยวัคซีนพื้นฐานที่ทุกคนควรได้รับคือ ๔ เข็ม ไม่ใช่ ๓ เข็ม เหมือนในอดีต เนื่องจากสถานการณ์ในขณะนี้แตกต่างไปจากเดิม นอกจากนี้ คาดการณ์ในช่วงปลายปี ๒๕๖๕ ที่เข้าสู่ช่วงฤดูหนาวจะมีนักท่องเที่ยวชาวยุโรปเข้ามาประเทศไทยอีกจำนวนมาก อาจทำให้สายพันธุ์ของโควิด 19 ที่พบในประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปอีก โดยอาจพบสายพันธุ์ XBB มากขึ้นจากชาวยุโรป จึงขอเน้นย้ำปรับพฤติกรรมส่วนบุคคล ทั้งการสวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะและหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในสถานที่แออัด เพื่อลดการติดเชื้อโควิด 19

๒.๓ นพ.รัชชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ สธ. กล่าวว่า กรณีผู้ป่วยโควิด 19 เสียชีวิต พบร้อยละ ๗๐ ของผู้เสียชีวิตรับวัคซีนน้อยกว่า ๓ เข็ม ดังนั้น การฉีดวัคซีนยังเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะกลุ่ม ๖๐๘ จึงขอเชิญชวนให้มารับวัคซีน อย่างไรก็ตาม กรณีขณะนี้พบข่าวการเสียชีวิตของผู้ป่วยโควิด 19 ที่บ้าน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ขอให้ลูกหลานสังเกตอาการของผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยทุกกลุ่ม หากมีอาการไข้สูง ไอมาก หอบเหนื่อย ขอให้รีบไปโรงพยาบาล โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เนื่องจากส่วนใหญ่อาการของผู้สูงอายุจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

๒.๔ นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค สธ. กล่าวว่า สถานการณ์โควิด 19 ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น แต่ไม่มากเท่าในอดีต อัตรารับวัคซีนสะสม ๑๔๓,๑๕๕,๙๑๐ โดส แบ่งเป็น เข็มที่ ๑ ร้อยละ ๘๒.๐๗ จำนวน ๕๗ ล้านโดส เข็มที่ ๒ ร้อยละ ๗๗.๐๒ จำนวน ๕๓ ล้านโดส และเข็มที่ ๓ จำนวน ๓๒ ล้านโดส เมื่อพิจารณาจำนวนผู้เสียชีวิตพบส่วนใหญ่ยังเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว หรือกลุ่ม ๖๐๘ และได้รับวัคซีนไม่ครบ หรือไม่ได้รับวัคซีน ปัจจัยที่ทำให้ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มขึ้น มาจากกิจกรรมที่ทำและไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นนานเกิน ๓ เดือน นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยจากเชื้อไวรัสที่เปลี่ยนแปลงและหลบหลีกภูมิคุ้มกันได้ ดังนั้น ผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด 19 หรือผ่านการติดเชื้อมาแล้วเกิน ๓ เดือน ควรฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เพื่อป้องกันการป่วยหนักและลดปัจจัยเสี่ยงติดเชื้อจากกิจกรรม โดยควรเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกัน

## ๓. ความคิดเห็นจากสื่อมวลชน มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาว หลายช่วงเป็นวันหยุดยาวที่ประชาชนนิยมออกเดินทางท่องเที่ยวและอาจมีการรวมตัวของคนจำนวนมาก รวมถึงชาวต่างชาติที่เดินทางมาไทยหลังเปิดประเทศ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19 ในไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเดือน ธ.ค.ที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวันก่อนเข้าสู่เทศกาลต้อนรับปีใหม่ ขณะที่กรมควบคุมโรค สธ.ได้ปรับรูปแบบรายงานสถานการณ์

โรคโควิด 19...

โรคโควิด 19 เป็นรายสัปดาห์ ให้สอดคล้องหลังจากลดระดับโควิด 19 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค.ที่ผ่านมา แต่อีกด้านหนึ่งเห็นว่า การปรับระบบรายงานเป็นรายสัปดาห์อาจไม่เพียงพอ เนื่องจากประชาชนอาจไม่สามารถรับรู้สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ไม่ได้รับข่าวสารการแจ้งเตือนและรับมือได้อย่างทันท่วงที เพราะแม้ขณะนี้อาการโรคจะไม่รุนแรง แต่กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบางยังมีอยู่จำนวนมาก

#### ๔. ความคิดเห็นจากสื่อออนไลน์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ประชาชนที่แสดงความคิดเห็นผ่าน [www.th-th.facebook.com/informationcovid๑๙](http://www.th-th.facebook.com/informationcovid๑๙) ตั้งข้อสังเกตขณะนี้พบแนวโน้มการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนในหลายพื้นที่ไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง อีกทั้งบางแห่งมีจำนวนวัคซีนไม่เพียงพอกับผู้เข้ารับบริการ ขอให้ตรวจสอบและจัดระบบให้บริการ เพื่อให้ประชาชนที่ต้องการรับวัคซีนโควิด 19 สามารถรับบริการอย่างสะดวกมากขึ้น ขณะเดียวกันควรเน้นย้ำและให้ความรู้แก่ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ เกี่ยวกับชนิดของวัคซีนและระยะเวลาเข้ารับวัคซีนตามกำหนด เพื่อป้องกันความสับสน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็ก รวมถึงผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ ๔ และเข็มที่ ๕ ครบตามกำหนด จำเป็นต้องรับวัคซีนเข็มกระตุ้นเพิ่มเติมหรือไม่

#### ๕. สำนักงานประชาสัมพันธ์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- สำนักอนามัย สำนักงานแพทย์ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ กทม.ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะมาตรการเชิงรุกในการให้บริการวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น โดยเฉพาะในกลุ่ม ๖๐๘ ได้แก่ ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ๗ กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์ รวมถึงกลุ่มคนที่ทำงานกับผู้ป่วย หรือคนกลุ่มเสี่ยง เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ตลอดจนการสำรวจ ค้นหา และติดตามประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ได้รับวัคซีนไม่ครบโดส หรือยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น ให้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ตามกำหนด เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้เกิดความปลอดภัยจากโรคโควิด 19

#### ๖. ที่มาของข้อมูล

๖.๑ หนังสือพิมพ์ : ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา

๖.๒ สื่อออนไลน์ : [www.dailynews.co.th](http://www.dailynews.co.th), [www.khaosod.co.th](http://www.khaosod.co.th), [www.thairath.co.th](http://www.thairath.co.th), [www.bangkokbiznews.com](http://www.bangkokbiznews.com), [www.tna.mcot.com](http://www.tna.mcot.com), [www.thainews.prd.go.th](http://www.thainews.prd.go.th), [www.komchadluek.net](http://www.komchadluek.net), [www.posttoday.com](http://www.posttoday.com), [www.matichon.co.th](http://www.matichon.co.th), [www.naewna.com](http://www.naewna.com), [www.siamrath.co.th](http://www.siamrath.co.th), [www.mgrounline.com](http://www.mgrounline.com), [www.nationtv.tv](http://www.nationtv.tv), [www.newtv.co.th](http://www.newtv.co.th), [www.pptvhd๓๖.com](http://www.pptvhd๓๖.com), [www.tnnthailand.com](http://www.tnnthailand.com), [www.youtube.com](http://www.youtube.com), [www.today.line.me](http://www.today.line.me)